

NIỀM VUI BẤT NGỜ

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Sáng nay như thời khoá biểu làm việc, tôi và hai phụ tá của tôi sẽ tham dự buổi ăn điểm tâm đầu năm do chính quyền thành phố Pinellas Park tổ chức.

Chúng tôi đến trễ. Bước vào trước một căn phòng đông nghẹt cả nhân viên. Hình ảnh sắp đặt ghế ngồi trong phòng khánh tiết của thành phố không giống như là Public Works sắp sửa có buổi ăn sáng

Tôi làn mò xuống cuối phòng vì phòng không đủ chỗ chứa. Cuối phòng tôi gặp City manager Bart Diebold, bà Thị Trưởng Sandra Bradbury, ông nghị viên Ricky Butler và ông Cảnh sát Trưởng sở cứu hoả Bob Angel

Tôi lại càng ngạc nhiên khi thấy trên tay ông City Manager đang bồng một đứa bé rất nhỏ mà tôi tưởng ông đang bồng con búp bê. Một ý thoáng qua óc tôi? tôi hỏi: Đây là con ai vậy? ông trả lời: Con tôi. Trong đầu tôi bỗng dưng hiện ngay ra một phụ nữ tên Jennifer Diebod. Bà ta rất hiền lành và rất friendly là vợ của ông City Manager

Tôi hỏi: có phải ông đang ngoại tình? Ông ta nghĩ không nên nói đùa với tôi bèn vội vàng đính chính đây là con một nhân viên. Tôi cười để che luôn cái tính bộp chộp của mình.

Trong khi đó trên sân khấu ông Administrator Keith Sabiel Jr. vẫn nói chuyện. Ông cho biết đây là một buổi tổ chức để phát thưởng và thăng chức cho nhân viên của thành phố Pinellas Park. Tôi nghĩ thầm cái này đâu có ăn nhằm vào buổi tiệc. Không lẽ đã hơn 10 giờ rồi mà chưa thấy buổi sáng đâu? Tôi lại lo sợ mình đi không đúng ngày

Sau đó tôi nghe ông ta nói về tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng St-Pete-Clearwater-Largo-Pinellas Park

Tôi nghe thoang thoang ông nói về vợ chồng tôi rồi sau đó ông gọi tôi lên nhận AWARD. Tôi quá ngạc nhiên nhưng tôi cũng cảm thấy rất vinh dự khi thành phố tổ chức phát award mà Cộng Đồng Người Việt lại được họ trân trọng giao cho phần thưởng trước hết.

Sau đó, các nhân viên thành phố đã lên nhận giải thưởng và cuối cùng giải thưởng đã được trao cho những nhân viên được thăng chức.

Tôi rất hân hạnh và vui mừng cho công đồng người Việt Quốc Gia tại St-Pete-Clearwater-Largo-Pinellas Park đã được một chính quyền tại Pinellas Park đã vinh danh trước khi vinh danh các nhân viên của họ. Niềm tự hào về dân tộc và lòng biết ơn đến tất cả anh chị em trong cộng đồng cũng như những người bạn ở xa, đã góp một bàn tay xây đắp cho sự hiện diện của tổ chức người Việt Quốc Gia tại đây đi song song với chính quyền người Mỹ

Sau đó, các nhân viên thành phố đã tuần tự lên nhận giải thưởng và cuối cùng giải thưởng đã được trao cho những nhân viên được thăng chức.

Chúng tôi nhận thấy sự hiện diện và phát thưởng của bà Heidi Hugh, Assistance Administrator của department Leisure. Với vẻ ngoài nhỏ nhắn, trẻ trung và nụ cười dịu dàng, Heidi tượng trưng cho cuộc sống trẻ trung trong chính quyền Pinellas Park.

Đây cũng là một đặc điểm của cuộc sống thành phố Pinellas Park. Họ tuyên dương những thành tích của nhân viên trước một buổi lễ rất long trọng và giá trị. Những nhân viên không nhận được giải thưởng sẽ cố gắng hơn nữa để nhận được vinh dự này

Như chúng tôi đã nói về thành phố Pinellas Park. Với một Thị trưởng tốt bụng và dịu dàng Sandra Bradbury. Nếu chúng ta so sánh Thị trưởng này với các Thị trưởng ở Illinois, Los Angeles và hầu hết các Thị trưởng ở các thành phố Blue, bà Sandra Bradbury giống như một thiên thần và những người khác không giống thiên thần.

Đây là một thành phố mà chính quyền luôn luôn lo cho dân, lo cho mọi sinh hoạt để đem đến an cư lạc nghiệp cho người dân. Nhất là ít khi người ta thấy chính quyền tổ chức phát award cho nhân viên lại còn cho cộng đồng người Việt Quốc Gia Vùng St-Pete-Clearwater-Largo-Pinellas Park tham dự lại, còn trao tặng award cho dân cư NGƯỜI VIỆT SỐNG Ở ĐÂY

Quý vị ở xa muốn dọn về Florida nên tìm tới cư ngụ tại thành phố Pinellas Park. Ở đây quý vị sẽ không mang mặc cảm bị kỳ thị. Quý vị sẽ được chính quyền giúp đỡ và nhất là sự an bình trong những giấc ngủ ở đêm khuya

Cuối cùng chúng tôi xin cảm ơn chính quyền Thành phố Pinellas Park Bà Thị Trưởng Sandra Bradbury, ông City Manager Bart Diebold và ông Administrator Keith Sabiel Jr. đã không những quan tâm đến nhân viên, cư dân và nhất là sinh hoạt của các cộng đồng thiểu số trong thành phố.

Xin thành kính tri ân

Tôn Nữ Hoàng Hoa

12/02/2025

Nguồn: https://groups.google.com/d/msgid/tieng-quehuong/CAAqdPnWXJPqwQbawvr0H1_q%2Bghw64ax9UWxe4-qJYapYWR-G2g%40mail.gmail.com



www.vietnamvanhien.org

The banner features a yellow background with a green border at the bottom. On the left is a circular logo with a map of Vietnam and the text 'An Lạc & Tự Chủ'. In the center, the text 'VIỆT NAM VĂN HIẾN' is written in large, bold, brown letters, with the website address 'www.vietnamvanhien.info' below it. On the right is a blue square with a white sunburst symbol. At the bottom, a green bar contains the text 'TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 12300 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC'.